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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม มีสมาชิกสภาเข้าประชุมจำนวน ...12....ท่าน 
ลา......1.....ท่าน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13 นางแสงเดือน  อุปนันชัย          

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ ์เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
ประธานสภาฯ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -ขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ การประชุมในวันนี้ มีสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13               
ประธานสภาฯ นางแสงเดือน  อุปนันชัย ลาประชุม    

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ผ่านมา  
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยว ิสามัญ สมัยที ่ 1   
ประธานสภาฯ   ครั้งที่  2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565  

  -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาอบต. 
  ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ขอเรียนเชิญครับ 

น.ส.คนึงนิตย์ ชุมภูศรี   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

เมื ่อวันที ่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาฯ        
ครั้งดังกล่าว ไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใดค่ะ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มี 
ประธานสภาฯ ข้อผิดพลาด ท่านสมาชิกสภาอบต.จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  

สภาอบต. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565  

   รับรอง         จำนวน  ….11….. เสียง 
     ไมร่ับรอง      จำนวน  …………… เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน  ……1…... คน 

ที่ประชุม   -มติรับรองรายงานการประชุม  

/เร่ืองเพื่อพิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่   3  เร่ืองเพื่อพิจารณา   
แจ้งเพ่ือทราบ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา 3.1 การเข้าร่วมการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยตามโครงการ “นครเชียงรายสู่ 
ประธานสภาฯ  เมืองแห่งความสุข 3 มิติฯ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย 

-ขอเชิญเลขานุการสภาไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   อบต.แม่กรณ์ ได้ ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ MOU กับเทศบาลนครเชียงราย 

และเครือข่าย อปท. จำนวน 8 แห่ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัยสู่เมืองอาหาร
ปลอดภัย อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในระดับครัวเรือนของประชาชน
ในพื้นที่ให้เกิดความผาสุกทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่ งยืน    
ในอนาคต ของการสร้างระบบอาหารปลอดภัยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ   
ที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงรายทางเทศบาลนคร จะเป็นกลางน้ำเป็น
ตลาดรับซื้อพืชผักปลอดภัยจากตำบลแม่กรณ์ หลังจากนี้จะร่วมกันสร้างเครือข่าย
เกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย นำไปสู่การเพิ่มจำนวน ครัวเรือน และกลุ่ มในการ
ขยายอาชีพผลิตพืช ผัก ผลไม้ และเนื ้อสัตว์ เข้าสู ่ระบบอาหาร กลางวันของ
โรงเรียน ตลาดของเทศบาลนครเชียงราย และในพื้นที่ตำบลของตนเอง ร่วมกัน
สร้างต้นแบบรูปธรรม ซึ่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางเทศบาล
นครเชียงราย ได้เชิญอบต.แม่กรณ์ โดยมี ท่าน นายกอบต. คณะทำงาน และ 
ตัวแทนเกษตรกร 2 ครัวเรือน คือ นายจำรัส มโนใจ เกษตรกรตัวอย่าง หมู่ที่ 2 
และ นายพงษ์ศักดิ์ ทูลอินทร์ เกษตรกร ตัวอย่าง หมู่ที่ 4 เข้าร่วม และได้วางแผน
ส่งพืชผักปลอดภัยไปจำหน่ายให้แก่ทางเทศบาลนครเชียงราย ในเดือนมิถุนายน 
2565 จำนวน 9 รายการ ร่วมกับ อปท. เครือข่าย 8 อปท. และหลังจากนี้ จะได้
กำหนดเรียนเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยทุกท่าน ได้ร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 14 ที่ผ่านมาและวันที่ 22 มิถุนายน 2565 
ขอเลื่อนเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อบต.แม่กรณ์ ต่อไป 

มีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ ทั้งสิ้น 147 ครัวเรือน 
(ราย) โดยใช้พื้นที่การปลูก จำนวนทั้งหมด 11 หมู่บ้าน (ยกเว้น หมู่ที่ 11 และ     
หมู่ที่ 12 ตามรายละเอียดดังนี้ 
หมู่ 1 จำนวน  9 ครัวเรือน 
หมู่ 2 จำนวน  3 ครัวเรือน 
หมู่ 3 จำนวน  7 ครัวเรือน 
หมู่ 4 จำนวน  22 ครัวเรือน 
หมู่ 5 จำนวน  62 ครัวเรือน 
หมู่ 6 จำนวน  4 ครัวเรือน 

/หมู่ 7 จำนวน... 
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หมู่ 7 จำนวน  9 ครัวเรือน 
หมู่ 8 จำนวน  17 ครัวเรือน 
หมู่ 9 จำนวน  3 ครัวเรือน 
หมู่ 10 จำนวน  5 ครัวเรือน 
หมู่ 13 จำนวน  6 ครัวเรือน 
ในบางครัวเรือน มีการเพาะปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ด้วย 
-ขอนำเรียนชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    - รับทราบ  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
ประธานสภาฯ  จังหวัดเชียงราย 

-ขอเชิญเลขานุการสภาไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ  ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เรื่อง การ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีความ
ประสงค์จะสนองนโยบายปัจจุบันโดยรัฐบาลกำหนดปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ 
ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีนโยบาย "จังหวัดสะอาดขยะตามแนวทาง
ประชารัฐประจำปี ๒๕๖๑" และเทศบาลตำบลสันทรายงามการเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ในแต่ละแห่งที่มีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการในการแก้ไขป ัญหาขยะม ูลฝอยช ุมชนของแต่ละแห ่งได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื ่อการจัดทำบริการ
สาธารณะด้านการบริหารขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในเขต
จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
ขั้นตอนตามกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วหากประสงค์จะเข้าร่วมในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยดังกล่าวให้นำเรื่องบริหารจัดการขยะมูลฝอย เสนอต่อสภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงแล้วรายงานและจัดส่ง 

/สำเนาเอกสาร... 
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สำเนาเอกสารบันทึกข้อตกลงให้ผู ้กำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ทราบด้วย การนี้เทศบาลตำบลสันทรายงามจึงเรียนข้อมูลมายังท่าน พิจารณานำ
เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบก่อนดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงผลเป็นประการใด ได้โปรดแจ้ง
เทศบาลตำบลสันทรายงามทราบด้วย 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  3.3 การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
ประธานสภาฯ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา  12  สิงหาคม  2565 
-ขอเชิญเลขานุการสภาไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกได้ทราบ ดังนี้
เลขานุการสภาฯ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้รับแจ้งจากท่ีว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  

เรื ่อง การขับเคลื ่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ ์ พระบรม      
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
(Green Cone) ให้ครบทุกครัวเรือน และการรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้ครบ
ทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำความดี
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
จึงขอความร่วมจากท่านผู ้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  ให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Green Cone) ภายใน
ครัวเรือนของตนเอง พร้อมกับรายงานภาพถ่าย ส่งทาง Line Group: พัฒนาชุมชน 
แม่กรณ์  ID: 065-876-7535  หรือไลน์สมาชิกสภา อบต.แม่กรณ์(ใหม่)  ภายใน
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และขอความร่วมมือให้ทุกท่านเร่งดำเนินการสมัครเป็น
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เนื่องจากต้องรวบรวมรายชื่อรายงานให้ท้องถิ่นอำเภอ
เมืองเชียงราย ทราบต่อไป  ปัจจุบันทางงานพัฒนาชุมชนได้รับภาพจากท่านสมาชิก
สภาและผู้บริหารใกล้จะครบทุกท่านแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ครับ    

ที่ประชุม    - รับทราบ 

  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  3.4  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)     
ประธานสภาฯ     เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2565     

-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

/-เรียนประธานสภา... 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ฯ  เมื่อแผนพัฒนาของอปท. ได้ผ่านความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์  เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปครับ  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -ลำดับต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ     ต่อที่ประชุมสภาอบต.ครับ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต.    เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพ่ิมเติม 
      ครั้งที่ 2/2565     

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ
(ฉบับที ่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  4 “ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และให้ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทาง
เพื ่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที ่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  ตาม
มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  
2537  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านการพิจารณาได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  นั้น 

เหตุผล 
บัดนี้  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561  –  2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  

2/2565  ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จากการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู ้บริหารท้องถิ ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561  -  2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2565  ต่อไป 

1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
 

/1.1  โครงการ... 
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1.1  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
2/2565 (แบบ ผ.02) มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  733,000  บาท 
(เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ดังนี้ 

 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ  
733,000 บาท ดังนี้ 
1.  โครงการต่อเติมห้องทำงาน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 
238,400 บาท ปริมาณงานต่อเติมห้องทำงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 2.80 ม.สถานที่ก่อสร้างอาคารเฉลิม   
พระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  อ.เมือง จ.เชียงราย   
2.  โครงการงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3  
งบประมาณ 494,600 บาท  
   

2.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2565  
2.1  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
2/2565 (แบบ ผ.03) คร ุภ ัณฑ์ ม ีจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  
2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ดังนี้ 
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  
2,500,000 บาท ดังนี้ 
-  โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด – เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
3) มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  2  ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ 
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็ น

ระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณี
ที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 

5) มีวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า  25 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
/มีวิทยุ... 
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7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย 
(1) เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe  Line  สำหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 

         (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือ           
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
  - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ แล้วขอมติที่ประชุมสภาครับ  
  เห็นชอบ       จำนวน  ……11…….. เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน  ………….....… เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน  ………1…..… คน 

มติที่ประชุม     - มีมตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่  
2/2565     

ระเบียบวาระที่  4    เร่ือง  อื่น ๆ         

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ เรียนเชิญได้ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย ์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ในนามตัวแทนของบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3   
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. และพนักงานอบต. ที่ได้ผลักดัน

โครงการของหมู่ที่ 3  ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่าน    
นายก อบต.                  ที่ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพิ่มเติมครั ้งที่ 

2/2565  ในวันนี้   

  -ท่านนายกวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จะได้มาพบกับ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ” 
พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อบต.แม่กรณ์   

/-การบริหาร... 
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  -การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
  จังหวัดเชียงราย ในพ้ืนที่อำเภอเมืองเชียงราย เคยมีเทศบาลตำบลห้วยสัก

ดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
แต่ติดปัญหาไม่ผ่านการประชาคม มีการร้องเรียนของชาวบ้าน ปัจจุบันยังไม่ทราบ
ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว  

  -ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 จะมีคณะมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนการทำความ
ดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.แม่กรณ์ ประกอบไปด้วยท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย และจากอปท.แห่งละ 2 คน โดยติดตามเรื่อง
การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Green Cone) ให้ครบทุกครัวเรือน และการรับ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้ครบทุกครัวเรือน 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ วันนี้ท่านสมาชิกสภาอบต.ได้เห็นชอบ 
เลขานุการสภาฯ  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 2/2565  

เรียบร้อย ท่านผู้บริหารจะได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ มาเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดเตรียมงบประมาณ และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2565 ทางผู้บริหารต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2566 เพื่อเสนอต่อ
สภาอบต.พิจารณา โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  -  2570)  เป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2566 โดยเจ้าหน้าที ่อบต.จะเป็นฝ่าย
เตรียมการตามระเบียบฯ ท่านสมาชิกสภาอบต. ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566  -  2570)  โครงการต่างๆ ในหมู่บ้านของท่านความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไร 

นายจำรัส มโนใจ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  แจ้งการเข้าประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  พอเพียงของบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. 

จะเข้าร่วมเสนอผลงานที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  แจ้งท่านนายกอบต. ตามท่ีกระผมได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ปรึกษาปัญหาขยะในเขตห้วยชมภูนั้น ปัจจุบันมีการล้อมรั้วเรียบร้อยแล้ว 

นายสมคิด  ไชยชมภู  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ   สอบถามโครงการประปา 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  ของบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน 

นางปีทอง ปู่แสง  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ   การทำประชาคมหมู่บ้านจะดำเนินการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12  ในตอนไหน  และฝากเรื่องรถตู้รับส่งนักเรียนด้วย เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก

นักเรียน 
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นายจำรัส มโนใจ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ถนนคสล.ชำรุด จะเสนอเป็นเรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 เร่งด่วนได้หรือไม่ 

น.ส.คนึงนิตย์ ชุมภูศรี   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ บ้านใหม่ หมู่ที่8 มีปัญหาเรื่องการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  คัดแยกขยะขวดพลาสติกที่มีการสกรีนหรือขวดน้ำหวานต่างที่จำหน่ายในเซเว่น    

มีปริมาณจำนวนมากแต่ขายไม่ได้ ไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหน และน้ำประปา บ้านใหม่ 
หมู่ที ่8  มีชาวบ้านแจ้งมาว่าเกิดการแพ้ และเป็นผื่นคัน 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย ์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอสอบถามว่าไฟโซล่าเซลล์ที่ได้รับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 สนับสนุน ของบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ได้กี่จุด 

นางศศิธร เครือวงค์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ฝากเรื่องไฟกิ่ง บ้านปางริมกรณ์  
ส.อบต.หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ได้ส่งหนังสือไปสองรอบแล้ว ฝากท่านนายกอบต.และท่านเลขานายก

อบต. ติดตามให้ด้วย 

นายวรโชติ  กันทะรส -เรื่องรถตู้รับส่งนักเรียน เนื่องจากเป็นงบประมาณจำนวนหลายแสนบาท 
เลขานุการนายก ต้องใช้เวลา แต่ท่านส.ส.ได้รับปากแล้วครับ 
 -ไฟโซล่าเซลล์บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 5 จุด 
 
นายรัติพงศ์ เทพสุภา   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เรื่องการนำเสนอผลงานเพื่อคัดสรร 
นายก อบต.                  กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มีการนำเสนอผลงานในวันนี้            

มีโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลแม่กรณ์ และ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ที่ห้อง
ประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว 

  -เรื่องประปาหมู่ 5 อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารส่งไปยัง อำเภอ สำนักพุทธ และ
สำนักงานที่ดิน น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ 

  -เรื ่องการประชาคมจัดทำทำแผน จะลงหมู่บ้านเมื่อใดนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในช่วง
ระบาดโรคโควิด กระผมได้ส่งกองช่างสำรวจพื้นที่ จัดเตรียมโครงการต่างๆ แล้ว 

  -ถนนคสล.ชำรุด ของบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ให้ทำเป็นหนังสือพร้อมภาพถ่ายส่ง
มายังอบต. จะได้ให้กองช่างสำรวจพื้นที่ให้ครับ 

  -น้ำประปาของบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ให้ทางหมู่บ้านแจ้งความประสงค์ในการแก้ปัญหา
มายังอบต. ว่าจะให้ทางอบต.แก้ไขในเรื่องใด จะได้เร่งดำเนินการให้ เรื ่องขยะ
พลาสติก ขอให้ทางหมู่บ้านได้เก็บขยะรวบรวมไว้ก่อน น่าจะมีแนวทางแก้ไขใน 

  อนาคตครับ 
 
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ เรียนเชิญได้ 

ปรากฏว่า   -ไม่มี  

/-เมื่อไม่มี... 






